

การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์แนะนำโครงการตลาดในจุด หมายปลายทาง สำหรับงานกิจกรรมด้านธุรกิจและ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์แนะนำ “100% Pure New Zealand – Beyond Convention”

(www.businessevents.newzealand.com) เพื่อเป็นการต่อยอดถึงความเป็นสถานที่สำหรับจัดการประชุมที่ทันสมัย ทัศนียภาพที่งดงาม และการต้อนรับอย่างอบอุ่นในเมืองที่คึกคักและทันสมัย พร้อมทั้งพักที่หรูหรา

ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งเป้าดึงดูดการจัดงานอีเวนต์ด้านธุรกิจระดับนานาชาติ ภายใต้สโลแกนของแคมเปญ ‘Where business events go beyond convention’ (เมืองงานอีเวนต์ด้านธุรกิจเป็นได้มากกว่าการประชุม) โดยมุ่งเน้นที่ความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเดินเรือและการบิน ไปจนถึงธุรกิจการเกษตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ อาหารมูลค่าสูงและวิทยาศาสตร์โลก ภาคส่วนอื่นๆ ที่ระบุว่าเป็นลูกค้าที่มีโอกาสสำหรับตลาด MICE ซึ่งรวมถึงการท่องเที่ยว วัฒนธรรมที่เข้มข้นและหลากหลาย ความสร้างสรรค์/ดิจิทัล และการอนุรักษ์ด้านชีววิทยา/ด้านการอนุรักษ์

ในการนี้ ฯพณฯ มร. จอห์น คีย์ นายกรัฐมนตรี ได้เพิ่มงบประมาณด้านการท่องเที่ยวของประเทศขึ้น 158 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ โดยแบ่ง 34 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์สำหรับใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานกิจกรรมด้านธุรกิจระดับนานาชาติในช่วงสี่ปีข้างหน้า โดยมุ่งเน้นที่ตลาดสหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และออสเตรเลียเป็นหลัก

การสนับสนุนด้านการเงินจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมข้อเสนอด้านการจัดงานประชุมที่ประเทศนิวซีแลนด์มีพร้อมอยู่แล้ว อีกทั้งยังเป็นการนำเสนอสถานที่ใหม่ๆ ซึ่งรวมถึง ศูนย์การจัดประชุมนานาชาตินิวซีแลนด์ (New Zealand International Convention Centre) ในอ็อคแลนด์ที่ใช้เม็ดเงินลงทุน 402 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ สามารถรองรับผู้คนได้ 3,500 คน และศูนย์ประชุมใหม่ๆ ในไครสต์เชิร์ช และควีนส์ทาวน์

ในปัจจุบันเมือง อ็อคแลนด์ เวลลิงตัน และไครสต์เชิร์ช มีการจัดงานระดับนานาชาติ และงานกิจกรรมใหญ่ๆ ระดับประเทศเป็นประจำ

สถานที่สำหรับจัดงานขนาดใหญ่มีให้เลือกมากมาย อาทิ ASB Theatre ใน Aotea Centre ของอ็อคแลนด์ ไปจนถึง Claudelands Events Centre ขนาดใหญ่ในแฮมิลตัน หรือ Rotorua Energy Events Centre ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไวโรทัวและ Skyline Queenstown ที่งดงาม ซึ่งอยู่บนยอดเขาบีบบและมองเห็นวิวทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบ

วาคาติปู (Wakatipu) และเทือกเขา Remarkables

สถานที่อื่นๆ ที่ไม่เหมือนใคร รวมถึงพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินิวซีแลนด์ Te Papa Tongarewa ในเวลลิงตัน พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศของไครสต์เชิร์ช และ Dunedin Centre ซึ่งเป็นอาคารในประวัติศาสตร์ที่มีความสง่างามในเมืองดูนดีนในเกาะใต้

การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ จะได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานธุรกิจการจัดงานกิจกรรมของประเทศนิวซีแลนด์ และสนับสนุนการประมูลเพื่อนำพาการจัดงานประชุมระดับนานาชาติ และกลุ่มการเดินทางที่เป็นรางวัลมายังประเทศนิวซีแลนด์ อีกด้วย

เพื่อเป็นการช่วยจัดงานประชุมของสมาคมนานาชาติในประเทศนิวซีแลนด์ การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ยังเป็นผู้ดูแลโครงการ Conference Assistance Programme (CAP) ในนามของกระทรวงนวัตกรรมธุรกิจและกิจการมกองทุนนี้เหมาะสำหรับสมาคมในการสนับสนุนพวกเขาในระหว่างขั้นตอนของการประมูลและการแข่งขัน

“ด้วยทัศนียภาพที่งดงามและเมืองที่มีความทันสมัยของประเทศนิวซีแลนด์ จึงมีกิจกรรมที่หลากหลายให้กับผู้มาเข้าชมงานกิจกรรมด้านธุรกิจ และนักเดินทางในการเดินทางที่เป็นรางวัล เลือกสัมผัสซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานที่จัดงานการประชุม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแบบผจญภัย หรือการพักผ่อนเติมพลังและสร้างแรงบันดาลใจ เราคิดว่าด้วยเอกลักษณ์ข้อนี้ จึงทำให้ตลาดธุรกิจการจัดกิจกรรมมีความพิเศษไม่เหมือนใคร” มิส มิชา แมนนิกซ์-โอปี ผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ กล่าว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่: www.businessevents.newzealand.com

เพื่อเป็นการกระตุ้นตลาดอินเซนทิฟจากประเทศไทย การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ร่วมกับสมาคมบินนานาชาติอีคแลนด์ มอบข้อเสนอพิเศษด้วยการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่ากลุ่มสำหรับกรุ๊ปอินเซนทิฟหรือกลุ่มดูงาน ที่เดินทางเข้านิวซีแลนด์ ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไปและเดินทางด้วยสายการบินไทยในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-อีคแลนด์ โปรแกรมนี้มีจำนวนจำกัดสำหรับผู้โดยสาร 285 คนแรกที่เดินทางระหว่างวันที่ 15 ตุลาคมถึง 31 ธันวาคม 2556 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ โทรศัพท์ 026700114-5 ในวันทำการระหว่างช่วงเวลาทำการ 10.00 – 16.00 น.